



ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ตามรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๔	นางสาว บัณฑิตา ธารีรักษ์	บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓ อัตรา
๒	๐๑๐	นางสาว เมธิณี สิงขา	
๓	๐๑๘	นาย วรวุฒิเตชา จำเริญสิริบุญกุล	

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สทบ. ส่วนกลาง (บัญชีสำรอง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาว อัจฉรา คำเกิด	บัญชีสำรอง สทบ. จะประกาศรายชื่อตามจำนวนที่เหมาะสม โดยรายชื่อสำรองจะนำมาใช้เพื่อทดแทนกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ หรือเมื่อมีอัตราว่าง โดยจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บัญชีสำรองจะถูกยกเลิกและไม่มีผลผูกพันกับ สทบ. อีกต่อไป ทั้งนี้ สทบ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาทยอยเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ผูกพันว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในอัตราสำรองจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมืองทุกคน
๒	๐๐๗	นางสาว กมลพรรณ ศิลาทอง	
๓	๐๑๖	ส.อ. ไพรศาล แสนสุข	
๔	๐๑๒	นางสาว ชินานา ยิ่งอ่อน	
๕	๐๐๔	นางสาว ธัญชนก กู้กไชย	
๖	๐๑๗	นางสาว กัญญาณัฐ พลขำนิ	
๗	๐๑๙	นางสาว อริสรา กาวิลเครือ	
๘	๐๐๒	นาย ยุทธนา ลารุณี	
๙	๐๐๑	นาย ธนากร สุทธิซัง	
๑๐	๐๑๑	ว่าที่ ร.ต. คณิศร เผ่าสวัสดิ์	
๑๑	๐๒๑	นางสาว ธนาภรณ์ อรัญทอง	
๑๒	๐๐๙	นางสาว กรรณิกาน์ อินทร์จิต	
๑๓	๐๑๓	นางสาว อรุณรัตน์ เรืองรอย	

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑) ให้ผู้มีรายชื่อได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ คือ

(๑) ผู้ยื่นขอสิทธิการบรรจุในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการในเวลาตามกำหนด

๒) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาเมืองในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

๓) ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมืองเข้ามารายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเมืองส่วนกลาง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น ๒๕ อาคารจัสมินฯ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่